



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

30 ตุลาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการสร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง NBT, ThaiPBS)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สร. กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำ เป้าหมาย สร. ไม่ใช่ทำให้ผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นศูนย์ แต่เมื่อมีผู้ติดเชื้อจะค้นพบได้เร็ว จำกัดวงการแพร่กระจาย ควบคุมโรคได้ สิ่งที่ประชาชนจะใช้เป็นเกราะป้องกันโควิด 19 คือ วัคซีน DMHT โดย D: Social Distancing เว้นระยะห่าง M:Mask สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H:Hand ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และ T:Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว ทั้งนี้ ผลสำรวจการรับรู้ ทักษะคิด และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเรื่องโรคโควิด 19 (ดีดีซีโพล) ของกรมควบคุมโรค เก็บข้อมูลออนไลน์วันที่ 1-14 ต.ค.63 พบว่าประชาชนมีแนวโน้มพฤติกรรมสุขภาพลดลงทั้งการสวมหน้ากาก ลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือเพียงร้อยละ 67.1 จากที่เคยสูงถึงร้อยละ 93.5

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์(thaiPBS thebankokinsight)

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า หลังพบผู้ติดเชื้อหลังเข้ากักตัวในสถานกักตัวที่รัฐ กำหนด หรือ ASQ คณะทำงานวิชาการตรวจประเมินพบมีหลายจุดที่ต้องทบทวน โดยต้องจัดระบบ จัดพื้นที่พักผอน จัดรอบการออกนอกห้องพัก การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดพิถีพิถัน ซึ่งระบบวางไว้ค่อนข้างดี แต่บางโรงแรมอาจไม่ได้เคร่งครัดทำตามแนวทางที่ตกลงกันไว้ สบส. จะเร่งทำความเข้าใจ อีกแนวทางหนึ่งคือ จัดกลุ่มผู้เข้ากักกันตามความเสี่ยงของประเทศต้นทาง โดยพิจารณาจากจำนวนผู้ป่วยและระบบโครงสร้างพื้นฐานการควบคุมโรคของประเทศนั้น จะพิจารณาทุก 15 วัน แบ่งเป็นกลุ่มประเทศเสี่ยงต่ำ ปานกลาง และสูง ใช้เรื่องความเสี่ยงควบคู่กับการอนุญาตให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวก มาตรการก็จะเข้มงวดขึ้น ทั้งนี้ การจัดการ ASQ ยังเป็นไปตามมาตรฐาน แต่บางส่วนต้องปรับปรุง โดยจะตั้งคณะทำงานตรวจประเมินมาตรฐาน ให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น และทบทวนการอนุญาตให้ผู้กักตัวใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม

สำหรับกรณีที จ.สมุทรปราการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการให้ ASQ หยุดรับคนเข้ากักกันเพิ่ม ให้ผู้พักเดิมอยู่แต่ในห้อง ไม่อนุญาตออกมาใช้พื้นที่ส่วนรวม และเมื่อคนในที่พักออกจากที่กักครบทั้งหมดแล้ว จะเข้าไปดูแลทำความสะอาดและประเมิน ทุกอย่างอีกครั้ง ปัจจุบันมีโรงแรมที่ประกาศเป็น ASQ แล้ว 101 แห่ง จำนวน 13,004 ห้อง อยู่ระหว่างตรวจประเมิน 2 แห่ง รออนุมัติอีก 7 แห่ง ส่วน Alternative Local Quarantine (ALQ) ในภูมิภาคที่จะรองรับการบินตรงมามี 21 แห่ง ได้แก่ บุรีรัมย์ 1 แห่ง ชลบุรี 1 แห่ง ภูเก็ต 8 แห่ง ปราจีนบุรี 1 แห่ง และสุราษฎร์ธานี 10 แห่ง รวม 1,466 ห้อง ซึ่งการจะเป็น ASQ ได้ต้องผ่านมาตรฐาน 6 หมวดที่กำหนด

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์ ข่าวสด แนวหน้า, ผู้จัดการ, มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ สยามรัฐ สยามกีฬา), เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, ไทยโพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js.100, mcot, thailandplus, mthai, newtv, acnews, nationtv, innnews, nationweekend, springnews, tnthailand, thansettakij, sanook, kapook, thebankokinsight, workpoint today)

- ศบค. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม 3,763 รายหายป่วยสะสม 3,570 ราย มีผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 134 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมคงที่ 59 ราย สำหรับผู้ป่วยใหม่รายที่ 1 มาจากประเทศญี่ปุ่น เป็นหญิง สัญชาติไทย อายุ 24 ปี อาชีพนักศึกษา ผู้ป่วยใหม่รายที่ 2 มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับเอมิเรตส์ เป็นหญิง สัญชาติไทย อายุ 40 ปี อาชีพพนักงานนวด-สปา ผู้ป่วยใหม่รายที่ 3 มาจากประเทศคูเวต เป็นหญิง สัญชาติคูเวต อายุ 67 ปี อาชีพแม่บ้าน ผู้ป่วยใหม่รายที่ 4 มาจากประเทศคูเวต เป็นชาย สัญชาติคูเวต อายุ 19 ปี อาชีพนักศึกษา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

- นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า วันนี้ (30 ต.ค.) จะเข้าหารือร่วมกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว. พลังงาน เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมภาคท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการเดินทางทั้งตลาดในและ ต่างประเทศ รวม 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 1.ททท.จะร่วมกับการบินไทย สมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า) จัดทำแพ็คเกจท่องเที่ยว 3 แพ็คเกจ ครอบคลุมแบบวันเดย์ทริปเดินทางโดยรถยนต์ และเดินทางโดยเครื่องบิน เพื่อนำเสนอต่อ นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มวีซ่าประเภทพิเศษ (Special Tourist VISA : STV) หลังครบกำหนดกักตัว 14 วันในไทย ให้กระจายไปยังเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ ในต่างจังหวัด ซึ่งทาง ททท.จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 2. การปลดล็อก เงื่อนไขโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ม.ค.นี้ เพื่อกระตุ้นกระแสการเดินทาง และยอดการใช้สิทธิ์จองห้องพักให้ถึงเป้าหมาย 5 ล้านคืน 3. ททท.จะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการ (ทีเส็บ) ออกแพ็คเกจใหม่สนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาของภาครัฐ โดยทั้ง 3 เรื่องหลักดังกล่าว ทาง ศบค.ขอให้เร่งนำเสนอหลักการในที่ประชุม วันที่ 2 พ.ย.นี้ หากได้รับการเห็นชอบ คาดเริ่มได้เร็วที่สุดวันที่ 15 พ.ย.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ กรมประชาสัมพันธ์)

- กองทัพบก พาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ดูการปฏิบัติงานที่สำคัญ ในภารกิจสกัดกั้นการนำเข้าเชื้อจากต่างประเทศทางภาคพื้นดิน ที่ชายแดนตะวันตกติดประเทศเมียนมา ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่กองทัพบกที่ 3 กองกำลัง

ประเด็นข่าว

นเรศวร ด้านแรกแนวชายแดน การดำเนินการคัดกรองประชาชนผ่านเข้าออก ณ บ.วังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก และการใช้มาตรการอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดผู้ลักลอบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(เดลินิวส์)

-ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ในฐานะ ผบ.กกล.นเรศวร เจ้าหน้าที่ทหารมีการกวดขันมาตรการชายแดนแม่สอดอย่างเข้มงวด ป้องกันโควิด-19 สกัดต่างด้าวลักลอบเข้าไทย หนักแน่นพร้อมจับ 21 ชุดปฏิบัติการเพิ่มเติม ดูแลช่องทางพช.สองประเทศข้ามไปมาหาสู่กัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(บางกอกทูเดย์)

-สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศเรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำ การบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 4) โดยมีสาระสำคัญคือ เพิ่มเงื่อนไขการอนุญาตทำการบินของอากาศยาน จากฉบับที่ 2 และ 3 คือ "อากาศยานเช่าเหมาลำระหว่างประเทศ (Charter flight) ที่มีผู้โดยสารเปลี่ยนลำ (Transfer Passenger)" โดยมีแนวปฏิบัติคือ 1. ต้องเป็นการต่อเครื่อง (Transfer) ระหว่างเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) เท่านั้น 2. จัดให้มีการกำหนดเส้นทาง (Seal Route) และพื้นที่เฉพาะสำหรับการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสาร โดยจะแบ่งแยกพื้นที่การใช้งานออกจากบริเวณอื่นๆ ของสนามบิน 3. กำหนดเวลาสูงสุดไม่เกิน 2 ชม. ในการเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารระหว่างเที่ยวบิน (Maximum Transfer Time) หรือใช้เวลาให้น้อยที่สุด เพื่อลดโอกาสการรับสัมผัสเชื้อในอาคารให้น้อยที่สุด 4. ลูกเรือและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องป้องกันตนเองโดยการใช้ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด และ 5. สายการบินจะต้องปฏิบัติตามประกาศของ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เที่ยวบินพาณิชย์แบบปกติ (Commercial flight) ยังไม่ได้รับอนุญาตให้บินเข้าไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(บ้านเมือง มิติหุ้น ประชาชาติธุรกิจ)

-สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ร่วมกับบริษัทสมาชิก จำนวน 13 บริษัท และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยจัดเตรียมช่องทางออนไลน์ เพื่อจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรค COVID-19 ผ่านทางเว็บไซต์ <https://covid19.tgia.org> สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยในช่วงนี้

ประเด็นผลกระทบ

1. ลดเวลากักตัวเหลือ 10 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์ มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด ผู้จัดการ สยามกีฬา แนวหน้า บางกอกโพสต์), เว็บไซต์ (มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ ข่าวหุ้น สยามรัฐ ศูนย์ข่าวเอเชียฟิสิก สำนักข่าวไทย thaiPBS sanook ntiontv. newtv. Thebangkokinsight thestandard js100 Thailandplus) ช่อง9, NBT, TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ.เผยหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2563 ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับหลักการลดเวลากักตัวจาก 14 วันเหลือ 10 วัน และเสนอแนะให้เน้นเรื่องความปลอดภัยและการติดตามตัวผู้กักตัวอย่างเข้มข้น พร้อมให้ผู้กักตัวปฏิบัติตัวแบบ New normal โดยจะเสนอ ศบค.พิจารณาต่อไป นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบ ร่างนโยบายการกักกันโรคในประเทศ (National Quarantine Policy) รองรับการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในระยะยาว ประกอบด้วย 3 หลักการ คือ 1.จัดให้มีระบบการกักกันโรค และสถานที่กักกันผู้สัมผัสโรคหรือพาหะ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน เหมาะสมกับบริบทของการปฏิบัติงาน และกลุ่มเป้าหมาย และเพียงพอทุกพื้นที่ 2.พัฒนากลไกการบริหารจัดการระบบการกักกันโรค และสถานที่กักกันโรคให้เป็นเอกภาพ ทั้งในระดับชาติ และระดับจังหวัด ที่สามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 3.เร่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้กำหนดระบบการจัดการในสถานที่กักกันโรค และมีวิธีการการตรวจสอบย้อนหลังเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติ รวมทั้งมีการกำกับติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน ทั้งในระดับชาติและพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด)

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า นโยบายการกักกันโรคระดับชาติที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบนี้ จะส่งผลให้กรมควบคุมโรคไปดำเนินการออกประกาศ ระเบียบข้อปฏิบัติภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ทั้งผู้ที่เป็นผู้ดำเนินการสถานที่กักกัน และผู้ถูกส่งให้กักกัน จะถูกเปรียบเทียบปรับตาม พ.ร.บ.นี้ ฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน โดยนโยบายฯ นี้จะใช้กับการปฏิบัติของสถานที่กักกันทุกรูปแบบที่มีในประเทศไทย

สำหรับอัตราเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 อาทิ กรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในการมาให้ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ คณะกรรมการด้านวิชาการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ผิดครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 บาท ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป 10,000 บาท กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง เจ้าพนักงานในการดำเนินการกักกัน หรือห้ามก่อให้เกิด สภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคแพร่ออกไป ปรับ 6,000 -20,000 บาท และกรณีไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ปรับครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 บาท ครั้งที่ 2 จำนวน 10,000 บาท ครั้งที่ 3 จำนวน 15,000 บาท และครั้งที่ 4 เป็นต้นไป 20,000 บาท เป็นต้น

2.ความคืบหน้าผู้ติดเชื้อแม่สอด และอ.เกาะสมุย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์ ผู้จัดการ ข่าวสด มติชน เดลินิวส์ สยามกีฬา บางกอกโพสต์) ,เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวไทย),ทีวีช่อง 9,NBT,TNN

ประเด็นข่าว

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ผลการถอดรหัสสารพันธุกรรมเชื้อโควิดของหญิงชาวฝรั่งเศส และผู้ป่วยต่างชาติอีก 2 คนนั้น เบื้องต้นรหัสสารพันธุกรรมของหญิงชาวฝรั่งเศส เป็นคนละสายพันธุ์กับอีก 2 คน

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลดังกล่าวทำให้ทราบว่าหญิงชาวฝรั่งเศส ไม่ได้ติดเชื้อมาจากผู้ป่วยอีก 2 คนที่อยู่ใน ASQ ในช่วงเวลาเดียวกัน เนื่องจากเชื้อคนละสายพันธุ์ แต่จากการสอบสวนโรคทำให้มีความเป็นไปได้ว่า ติดภายในโรงแรมที่เป็นสถานกักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine) หรือ ASQ เนื่องจากหญิงฝรั่งเศสมีอาการป่วยหลังเข้ามาในไทยได้ 17 วัน ซึ่งโดยปกติหลังรับเชื้อจะแสดงอาการประมาณ 7-10 วัน และการพบเชื้อในปริมาณมากแสดงว่าเพิ่งได้รับเชื้อ จึงคาดว่าติดจากใน ASQ ส่วนจะติดจากใครหรือต้นตอมาจากที่ไหน กำลังสอบสวนโรคต่อไป แต่ที่แน่ๆ ต้องจัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อมใน ASQ ให้ดี เพื่อป้องกันเชื้อปนเปื้อน จากนั้นจะนำเชื้อมาเปรียบเทียบกับเชื้อประเทศต้นทางคือฝรั่งเศส และพิจารณาหลายปัจจัย แต่ทั้งหมดไม่ต้องกังวลว่าจะแพร่เชื้อ เพราะผู้ป่วยอยู่ในการดูแลที่ รพ. รวมทั้งผู้สัมผัสใกล้ชิด

2. การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บางกอกทูเดย์ กรมประชาสัมพันธ์)

- กรม.เห็นชอบในหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) โดยจะออกประกาศให้คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด มีสิทธิ์ขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว STV ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ภายใน 30 วัน หลังจากมีประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

3. การจัดแข่งขันแบดมินตันระดับโลก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ ข่าวสด เดลินิวส์ ผู้จัดการ ไทยโพสต์ สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. กล่าวว่า สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดการป้องกันควบคุมโรคในการสถานที่จัดการแข่งขัน และสถานที่พักของนักกีฬาอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคนไทย นักกีฬาและ staff coach ของแต่ละประเทศทำให้สหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) ให้การยอมรับในมาตรการป้องกันโรคของไทยด้วยนั้น และจากที่ประชุม ศบค. ให้ความเห็นชอบในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันโลกครั้งนี้ เพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างของการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติในประเทศไทย และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจกับมาตรการป้องกันโรคและสนับสนุนส่งเสริมการนำรายได้เข้าประเทศในรูปแบบใหม่ด้วย นอกจากนี้มั่นใจว่าสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตันในครั้งนี้

4. เผยแพร่ภาพการซ้อมแผนโควิดทำคนแตกตื่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สนุก

- เพจบุ๊กแฟนเพจ สสจ.เชียงใหม่ ได้ออกมาโพสต์ชี้แจง กรณีมีการเผยแพร่ภาพซึ่งมีการรายงานข่าว พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด 19 เป็นรายที่ 10 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยยืนยันว่า ภาพดังกล่าว เป็นสื่อที่ทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการซ้อมแผนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวมีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย โดยต่างระบุตรงกันว่าภาพดังกล่าวทำเอาทุกคนต่างตกอกตกใจกันยกใหญ่ โดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่ถูกระบุ มีพ่อค้ารายหนึ่งเข้ามาถามหาความรับผิดชอบ เพราะตนเองได้รับความเดือดร้อนจากภาพดังกล่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่ง แนะนำว่าให้ซ้อมภาคปฏิบัติก็พอ เพราะการทำภาพดังกล่าวออกมา แล้วเขียนระบุข้างล่างว่า ซ้อมตัวเล็กนิดเดียว คนไม่ทันได้ดู และทำให้เกิดความแตกตื่นขึ้น

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, สยามกีฬา), เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการออนไลน์, ไทยรัฐสำนักข่าวไทย, ไทยโพสต์, จส100, infoquest, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, bangkokbiznews, xinhuthai newtv)

- **อินเดีย** อินเดียรายงานผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น 49,881 ราย ซึ่งทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 8,040,203 คน และมีผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น 120,527 คน ขณะที่รัฐบาลเตรียมรับมือไวรัสระบาดหนักซ้ำสอง ในช่วงเทศกาลและฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง นายกรัฐมนตรีเผย ประชาชนอินเดียทุกคนจะได้ใช้วัคซีนโควิด-19 แนนอนเมื่อวัคซีนดังกล่าวออกสู่ท้องตลาด ทั้งนี้รัฐบาลจะเตรียมจัดตั้งแหล่งเก็บและกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงกว่า 28,000 จุดทั่วประเทศ

- **จีน** ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 47 คน ต้นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันสูงที่สุดในรอบ 2 เดือน และ กำลังพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด 19 จำนวน 11 ตัว ในจำนวนนี้มี 4 ตัวที่อยู่ในการทดลองขั้นสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีวัคซีนตัวใดที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายเป็นการทั่วไปในตลาดได้

- **เยอรมัน** ประกาศล็อกดาวน์บางส่วน เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิดหลังยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยให้ปิดบริการกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและสนทนาจนถึงสิ้นเดือน พ.ย. ส่วนร้านค้าทั่วไป และสถานศึกษาเปิดตามปกติได้ โดยต้องเว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขอนามัย

- **สหรัฐ** คาดการณ์ว่า แม้ประชากรจำนวนมากจะได้รับการฉีดวัคซีนหลังจากไตรมาสที่ 2 หรือ 3 ของปี 2564 และสถานการณ์จะกลับมาปกติในปี 2565

- **ฝรั่งเศส** ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศอีกครั้งที่ 2 ถึงสิ้นเดือน พ.ย. เป็นอย่างน้อย หลังจากไม่สามารถควบคุมการระบาดของโควิดรอบที่ 2 ได้ โดยมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

- **เมียนมา** ออกแถลงข่าวยุทธการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งรวมถึงมาตรการเคอร์ฟิว และห้ามประชาชนรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงข้อกำหนดด้านสาธารณสุขอื่นๆ ออกไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

- **มาเลเซีย** มีคำสั่งให้ตำรวจ 10,000 นาย แยกกักตัวหลังพบเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง 200 นายติดเชื้อโควิด-19 ต้องเข้ารับการรักษา เพื่อยับยั้งการแพร่

ประเด็นข่าว

เชื้อ

-**สวีเดน** ประกาศยกระดับมาตรการด้านโรคโควิด-19 โดยให้สถานบันเทิงปิดให้บริการชั่วคราว ร้านอาหารต้องปิดเร็วขึ้น ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ รวมถึงนักเรียนที่ไปโรงเรียนด้วย ห้ามจัดงานที่มีคนชุมนุมเกินกว่า 50 คน การแข่งขันกีฬา หรือคอนเสิร์ตจะต้องเลื่อนออกไปก่อน มหาวิทยาลัยให้จัดการเรียนแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 พ.ย.

-**สหภาพยุโรป** ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เรียกร้องให้สมาชิกสหภาพยุโรปร่วมกันรับผิดชอบเพื่อต่อสู้กับการระบาดของโรคโควิด 19 ในทุกๆ ด้าน

-**กัมพูชา** ยืนยันการตรวจพบชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับจากญี่ปุ่น 2 ราย มีผลตรวจโรคโควิด19 เป็นบวก ส่งผลให้ขณะนี้ยอดผู้ป่วยในประเทศรวมอยู่ที่ 290 ราย

-**บราซิล** ทางภาครัฐเขาเปาลูเรียกร้องให้ประชาชนร่วมมือป้องกันการระบาดระลอกสอง ในขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจกำลังปรับตัวดีขึ้น

-**ญี่ปุ่น** บริษัททาเคด้าประกาศจะจัดหาวัคซีนต้านโควิด-19 จำนวน 50 ล้านโดสแก่ญี่ปุ่น นับตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกของปี 2564

-**สถานการณ์โควิด 19 ทั่วโลก** มีผู้ติดเชื้อรวม 44,748,577 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 504,419 ราย อาการรุนแรง 81,184 ราย รักษาหายแล้ว 32,724,301 ราย เสียชีวิต 1,179,057 ราย อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา 9,120,751 ราย ราย 2.อินเดีย 8,038,765 ราย 3. บราซิล 5,469,755 ราย 4.รัสเซีย 1,563,976 ราย 5.ฝรั่งเศส 1,235,132 ราย ส่วนพม่า 49,072 ราย

สิทธิบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน,สยามรัฐ)

-เสนอข่าว นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงรายละเอียดของนโยบายนี้ว่า นโยบายใหม่นำร่องในเขต กทม. ตั้งแต่ 1 พ.ย. จะแบ่งพื้นที่ใน กทม. เป็น 6 โซน แต่ละโซนมีหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น คลินิกชุมชนอบอุ่น หรือศูนย์บริการสุขภาพของ กทม. ที่ประชาชนสามารถไปรับบริการที่ไหนก็ได้เฉลี่ยประมาณ 100 แห่ง ส่วน รพ.รับส่งต่อ จากเดิมมี รพ.เดียว จะปรับให้แต่ละโซนมี รพ.รับส่งต่อ 7-10 แห่ง โดยหลักการ สปสช. อยากให้ทุกโซนมี รพ.ระดับ Super Tertiary หรือ รพ.ระดับตติยภูมิขั้นสูง 1 แห่ง แต่ในทางปฏิบัติบางเขตพื้นที่ที่ไม่มี รพ.ลักษณะนี้ เช่น เขตลาดพร้าว ก็อาจเป็น รพ.ราชวิถี หรือ รพ.รามธิบดี ที่รับดูแลให้ ในส่วนของประชาชนไม่ต้องทำอะไร คนที่มีหน่วยบริการประจำอยู่แล้วไปใช้บริการเหมือนเดิม คนที่มีปัญหาถูกยกเลิกหน่วยบริการประจำ สปสช.จะหาคลินิกใหม่ให้ หรือถ้ายังไม่มีที่ลงก็ยังสามารถไปหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายที่ไหนก็ได้เหมือนเดิม โดยวันที่ 1 พ.ย. สปสช.จะประกาศรายชื่อคลินิกที่สมัครเข้ามาทั้งหมด ร่วมกับคลินิกอบอุ่น 134 แห่งที่มีอยู่เดิม

ด้าน นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัด กทม. กล่าวว่า การดูแลสุขภาพในรูปแบบพื้นที่เขต จะทำให้รู้ว่าปัญหาสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่นั้นๆ เป็นโรคอะไรบ้าง จะทำให้หน่วยบริการด้านสาธารณสุขออกแบบกิจกรรมโครงการตอบสนองการแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ พื้นที่ กทม. มีความซับซ้อนต่างจากจังหวัดอื่นๆ การพัฒนาระบบบริการจึงต้องดึงภาคเอกชนเข้ามาช่วยให้มากขึ้น

ถวายผ้ากฐินวัดเขาแก้ว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ข่าวสด

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี และได้ร่วมทำบุญสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นเงินทั้งสิ้น 1,361,999 บาท พร้อมมอบตุ๊กตา ยาดาราหลวง และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในอุปถัมภ์จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 5,000 บาท เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ที่วัดเขาแก้ววรวิหาร ต.ต้นตาล อ.เสนาให้ จ.สระบุรี

ประกาศบัญชาหลักแห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(แนวหน้า, ผู้จัดการ, สปริงนิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, คมชัดลึก, nationtv, bangkokinsight)

-เสนอข่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เพื่อให้บัญชาหลักแห่งชาติมีการปรับปรุงแก้ไขตามสภาพปัญหาสุขภาพวิชาการ และข้อมูลเกี่ยวกับยาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องทันสถานการณ์ ความว่า ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 ข้อ 2 ให้ใช้รายการยาในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ข้อ 3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติฉบับนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2563

ส่งยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ thailandplus, ไทยรัฐออนไลน์

-องค์การเภสัชกรรม ได้ส่งยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 8 รายการ ประกอบด้วย ยาไมโคร-นาโซน ยาเพรดนิโซโลนครีม ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูก คลอร์เฟนิรามีน ยาเม็ดพาราเซตามอล ผงน้ำตาลเกลือแร่ แอลกอฮอล์เช็ดแผล สำลี พลาสเตอร์ จัดส่งไปแล้ว 6,300 ชุด ให้ สสจ.นครราชสีมา 2,000 ชุด สสจ.สระแก้ว 1,800 ชุด สสจ.สุพรรณบุรี 1,200 ชุด และ สสจ.ตรัง 1,000 ชุด พร้อมกับเตรียมสำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพิ่ม

โรคมือเท้าปากระบาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เนชั่นทีวี

-เพจ Infectious ง่ายนิดเดียว โพสต์สถานการณ์การระบาดของ โรค มือเท้าและปาก ระบุว่า ช่วงนี้เริ่มกลับมาระบาดของ โรคมือเท้าปาก โดยในศูนย์เด็กเล็ก อนุบาล ประถม การติดต่อรับเชื้อไวรัสจากคนสู่คนผ่านทางไอจาม น้ำมูก เสมหะ เข้าทางเดินหายใจ หรือทางเดินอาหาร และ feco-oral

ประเด็นข่าว

route อาการส่วนใหญ่ใช้ต่ำถึงใช้สูง เจ็บคอ น้ำลายไหล กินได้น้อย บางคนมีถ่ายเหลว ส่วนตุ่มลักษณะตุ่มใส ขึ้นในปากบริเวณเพดาน และฝ่ามือ ฝ่าเท้า ถ้าขึ้นแค่นปาก เรียก herpangina ถ้าขึ้นครบ 3 ที่ คือ มือ เท้า ปาก เรียก โรคมือเท้าและปากบางรายตุ่มขึ้นตามตัว ภาวะแทรกซ้อนที่ไม่รุนแรง และพบบ่อยคือขาดน้ำ เนื่องจากเจ็บปาก กินน้ำและอาหารไม่ได้ ส่วนน้อยมากพบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง การรักษา รักษาตามอาการ ไม่มียาฆ่าไวรัส กินอาหารเย็นได้เลยเช่นน้ำเย็น น้ำแข็ง ไอติม หยอดยาชา เจ็บ และกินอาหารอ่อนๆอย่างง่าย หายได้ภายใน 3-7 วัน มีโอกาสเป็นซ้ำ ต้องรักษาความสะอาดและหลีกเลี่ยงสัมผัสคนป่วย การป้องกัน กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงสัมผัสคนป่วย อยู่อย่างมีอ้อมแขน งดเล่นบ้านบอล สนามเด็กเล่น ถ้ามีเด็กป่วยต้องหยุดเรียน ถ้ามีหลายคนต้องปิดชั้นเรียนและทำความสะอาดและข้าวของเครื่องใช้ ของเล่น ใช้ผงดักฟอกทำความสะอาดได้ ตามคัดกรองของเล่น

โครงการก้าวทำใจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus, Chiangmainews

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. มอบโล่รางวัลให้ภาคีเครือข่าย 13 หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม ก้าวทำใจ Season 2 ที่ผ่านมากลุ่มเป้าหมายคือ วิทยากรที่เป็นบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกายอย่างจริงจังจนเป็นวิถีชีวิตประจำวัน ช่วยลดความสูญเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน หัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ทั้งยังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค โดยผลการดำเนินงานกิจกรรมก้าวทำใจทั้ง 2 season และโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ นับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ สร้างยอดสมาชิกนับล้านคนในปี 2564 สธ.เตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง “ก้าวทำใจ season 3” ตั้งแต่ มี.ค.-มิ.ย.64 เป้าหมาย 100 วัน 100 กม. 1 ล้านคน

นโยบาย 1 จังหวัด - 1 อาหารริมบาทวิถี - 77 ตลาดนัด นำซื้อ ต้นแบบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ มติชนออนไลน์, กรมประชาสัมพันธ์, Chiangmainews

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ประกาศขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพวิถีใหม่ : ต้นแบบอาหารปลอดภัย อาหารริมบาทวิถี และตลาดนัด นำซื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความสะอาด ปลอดภัย ให้กับผู้บริโภค ตั้งเป้า 1 จังหวัด 1 อาหารริมบาทวิถี และตลาดนัด นำซื้อ ต้นแบบ ครอบคลุม 77 จังหวัด โดยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ของกรมอนามัย

ชุดตรวจหาอินอัลฟาธาลัสซีเมียได้รับมาตรฐานสหภาพยุโรป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รก.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย ชุดตรวจหาอินอัลฟาธาลัสซีเมีย DMSc alpha-Thal 1 ที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนส์ จำกัด ได้รับเครื่องหมาย CE-IVD ตามมาตรฐานสหภาพยุโรปแล้ว พร้อมจัดจำหน่ายต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียนดีขึ้น

เตือนอย่าซื้อขายประกันชีวิตออนไลน์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, thailandplus

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เผย ตรวจสอบพบการโฆษณาขายยาเสพติดทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอี-มาร์เกตเพลส เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ เช่น กานามัยซิน ซัลเฟต ชนิดฉีด ซึ่งเป็นยาอันตราย ใช้ทำลายเชื้อแบคทีเรีย ต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์ หรือเภสัชกร กฎหมายไม่อนุญาตให้ขายยาผ่านทางสื่อออนไลน์ ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่ง ออย.ได้ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดแล้ว เตือนไปยังผู้ขายยาให้ระงับการขายยาทางออนไลน์ทันทีแม้ว่าจะเป็นร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตแล้ว ซึ่งนอกจากจะถูกดำเนินคดีอาญาแล้ว อาจถูกพักใช้ใบอนุญาตขายยาก็ด้วย ส่วนอี-มาร์เกตเพลส ขอให้บล็อกร้านค้าออนไลน์ที่โฆษณาขายยา เพราะหากตรวจพบการทำผิดฐานจะถูกดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

อุบัติเหตุจากการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ, เนชั่นทีวี, Chiangmainews, มติชนออนไลน์, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง รมัตระวังอุบัติเหตุจากการจุดพลุ ประทัด และดอกไม้ไฟ หากบาดเจ็บรุนแรงอาจสูญเสียอวัยวะหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน มีคำแนะนำนี้ ผู้ปกครองไม่ควรให้เด็กจุดพลุ ประทัด และดอกไม้ไฟด้วยตนเอง ควรสอนให้เด็กรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่อันตราย ไม่เก็บพลุ ประทัด และดอกไม้ไฟ ที่จุดแล้วไม่ติดมาเล่น และหากจำเป็นต้องจุดพลุ ประทัด และดอกไม้ไฟ ในงานพิธีต่างๆ ควรอ่านคำแนะนำอย่างละเอียด และอยู่ห่างอย่างน้อย 1 ช่วงแขน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อนิ้วหรืออวัยวะใดอวัยวะหนึ่งขาดจากแรงระเบิด ให้รีบห้ามเลือดบริเวณที่อวัยวะขาด โดยใช้ผ้าสะอาดปิดบาดแผล และพันบาดแผลให้แน่น เพื่อป้องกันเลือดออก ไม่ควรใช้เชือกหรือสายรัดเหนือแผล และรีบโทรแจ้ง 1669 พร้อมเน้นย้ำปีนี้ให้เที่ยวลอยกระทงปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19

วันอัมพาตโลก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ไทยรัฐออนไลน์

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ ระบุ วันที่ 29 ต.ค.63 ของทุกปี เป็นวันอัมพาตโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนให้ตื่นตัวในการป้องกันตนเองจากโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้นทุกปี สามารถสังเกตอาการได้ด้วยตนเองตามหลัก FAST คือ F = Face ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้า ตามัวเห็นภาพซ้อนหรือเห็นครึ่งซีก A = Arm อาการแขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง

ประเด็นข่าว

S=Speech ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด พูดลำบาก และ T= Time เวลาที่ต้องรีบไป รพ. ให้เร็วที่สุดภายใน 4 ชม.ครึ่ง อาการเหล่านี้มักเกิดอย่างเฉียบพลัน ผู้ป่วยต้องสังเกตอาการข้างต้น และรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดจะช่วยลดการเสียชีวิตและความพิการได้

ระบบจองคิวออนไลน์ สบส.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดี สบส. กล่าวว่า สบส. เชิญชวนผู้รับบริการใช้ระบบจองคิวออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.hss.moph.go.th หรือ queue.hss.moph.go.th โดยให้บริการงานด้านสถานพยาบาล คลินิก รพ.เอกชน การประกอบโรคศิลปะ เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ระบบใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิว

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

